

## "มศว"จัดเสวนาวิชาการเชิดชู"ในหลวง"

ทรงเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ และครูยึดแนวทางสอนเยาวชน

รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย" เมื่อเร็วๆ นี้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะในวัยทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่องการเล่นและเรียนอย่างมีความสุข จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน ทราย ได้สัมผัสของจริง ส่งผลให้พระองค์ท่านเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต จึงอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกในช่วงปฐมวัยได้ดำเนินรอยตามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่าลืมว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญมาก เด็กต้องได้เล่นอย่างสนุกสนาน พ่อแม่จึงต้องเป็นหลักส่งเสริมลูก เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่

"สมเด็จพระเจ้าทรงเลี้ยงดูในหลวงให้รู้จักเป็นนักปฏิบัติ ลงมือทำจริง เป็นนักค้นคว้าวิจัย สอนในเรื่องความอดทน อดออม และเห็นประโยชน์ข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้น สมเด็จพระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของแม่ที่ดี ซึ่งพ่อแม่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังให้ลูกมีลักษณะอย่างไรก็ได้ พื้นฐานการเลี้ยงดูจากทางบ้านถือเป็นบ่อหลอมให้กับเด็กและเยาวชน จึงอยากให้สังคมไทยพิจารณาดูว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถูกเลี้ยงดูอย่างไรอย่างเอาใจใส่ อย่างมีเหตุผล ทำให้พระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน พระองค์ท่านเป็นลูกที่ประเสริฐ เป็นพ่อที่แสนดี ควรเอาเป็นแบบอย่าง และยังเป็นครูของแผ่นดินไทยอีกด้วย ทรงมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ให้โอกาสกับกลุ่มคนที่ไม่มีใครสนใจ ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้คนกลุ่มน้อยในถิ่นทุรกันดาร ทรงช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยทอดทิ้ง และมีเป้าหมายในการทรงงานทุกงาน มีหลักคิดในการบูรณาการความรู้ และปัญหาต่างๆ ทรงย้ำเสมอเรื่องการลงมือทำอะไรให้สำเร็จได้ต้องมีความเพียร มีปัญญา และต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ด้วย จึงอยากฝากถึงครูไทยทุกคน ควรนำแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นเป้าหมายให้การอบรม สั่งสอน และปลูกฝังเยาวชนไทย" รศ.เยาวพา กล่าว

รศ.เยาวพา กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นแบบอย่างในการเป็นเอกบุรุษผู้รอบรู้ในศิลปวิทยาการ ทรงเป็นนักค้นคว้า วิจัย ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่เลิศล้ำในทุกๆ ด้าน ทรงสังเกตค้นคว้า คิดค้น ทดลอง และลงมือวิจัย ทรงเป็นนักทฤษฎี เป็นนักปกครอง และนักประชาธิปไตย ทั้งยังทรงเป็นนักกีฬา นักดนตรี นักประดิษฐ์ นักประพันธ์ และศิลปิน ถือเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ สมควรที่นักการศึกษาไทยควรเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่าง